



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

1. ลุยตั้งสนง.พืชเศรษฐกิจฯ นำร่อง"กัญชา" ชิงเคັกตลาดโลก 30 ล้านล้าน
2. อย.แจงวิธียื่นขออนุญาตปลูกกัญชง
3. คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: เดิมพันขป.สู่เลือกตั้งเมืองนคร
4. อธิบดี กว.ชมแปลงกัญชา มทส.
5. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: อาหารฮาลาลไทยทิศทางสดใส
6. ภาพข่าว: อวยพรปีใหม่
7. ภาพข่าว: เปิดปฏิบัติการฝนหลวง
8. คอลัมน์: ที่เห็นและเป็นไป: ผากไว้ที่ 'ฝ้ายค่าน'
9. คอลัมน์: กลางกระแส: 'ลงนา' ฟังเกษตรกรทำไมต้องเผา??
10. ธรรมเนียมสยาหอมเกษตรลำไยภาคเหนือเดินหน้าช่วยต่อเนื่อง

สื่อ

thansettakij.com  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
มติชน  
เดลินิวส์  
posttoday.com

\*\*\*\*\*



# อย.แจงวิธียื่นขออนุญาตปลูกกล้วยง

ภคญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่ง ออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกล้วยง พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีประชาชน เกษตรกรสนใจอย่างมาก ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ม.ค.-๔ ก.พ.๒๕๖๔ มีผู้ขอรับคำปรึกษาว่า ๒,๐๐๐ คน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ ๑.การยื่นคำขออนุญาตปลูกกล้วยงสามารถยื่น ณ สถานที่ปลูกตั้งอยู่ หากอยู่ที่กรุงเทพฯให้ยื่นที่ อย. หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่วนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กล้วยงเพื่อปลูก หรือศึกษาวิจัยให้ยื่นคำขอที่ อย. ๒.เอกสารแสดงสิทธิการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ เช่น โฉนด, น.ส.๓, สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ในกรณีใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ เช่น ที่ราชพัสดุ

หรือที่ดิน ส.ป.ก. ให้ใช้หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของที่ดินนั้น ๓.ระยะเวลาพิจารณาอนุญาตตามคู่มือประชาชน สำหรับกรณีปลูกสูงสุดไม่เกิน ๑๕ วัน กรณีนำเข้าสูงสุดไม่เกิน ๗๕ วัน

รองเลขาธิการ อย. กล่าวด้วยว่า ผู้ที่ต้องการปลูกกล้วยงแต่ยังหาผู้ธุรกิจไม่ได้ อย.จะประสานจับคู่ให้ โดยลงชื่อที่ อย. และ สสจ. โทร. ๐-๒๕๙๐-๗๗๙๓-๔ นอกจากนี้ อย.อยู่ระหว่างประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งตลาดกลางกล้วยงกล้วยงเพื่อรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยส่งไปยังภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามเริ่มมีกลุ่มบุคคลชักชวนเกษตรกรสมัครสมาชิก เสียค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท และซื้อหุ้นอีก ๑,๐๐๐ บาท จึงจะได้เมล็ดพันธุ์ไปปลูก อย่าหลงเชื่อ หน่วยงานที่มีใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กล้วยง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตนำเข้า โทร. ๐-๒๕๙๐-๗๓๘๙ หรือ ๐-๒๕๙๐-๗๗๕๖.

# เดิมพันปชป.ผู้เลือกตั้งเมืองนคร

บรรยากาศความตึงเครียดและร้อนแรงเริ่มปรากฏทันทีที่ ปีกลองเซดเปิดสนาม สำหรับ การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช แทน “เทพไท เสนพงศ์” อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งถูก ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดให้พ้นจากตำแหน่ง จากกรณีทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อปี 2556

รอบนี้ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะแชมป์เก่าตั้ง “พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์” น้องชายของ “เทพไท” ลงแข่งขันกับผู้สมัครหน้าเก่าและหน้าใหม่จากหลายพรรคการเมือง ซึ่งไม่ใช่ งานง่าย และประมาทไม่ได้ทั้งสิ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหน้าเก่า “อาณัติสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” จาก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ได้เสียงโหวต 28,742 คะแนน แพ้แบบเฉียดฉิวให้กับ “เทพไท” ที่ได้ 33,310 คะแนน

แม้สนามเลือกตั้งรอบใหม่จะเป็นการช่วงชิงเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแค่ที่นั่งเดียว แต่ก็มีผลสำคัญในเรื่องฐานเสียงทางการเมืองพื้นที่ภาคใต้ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อภาพการเมืองระดับประเทศโดยรวมได้ด้วย

และที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของ พรรคประชาธิปัตย์ จึงถือว่ากำลังเจือจางหนักและมีเดิมพันสูงในทางการเมือง

โดยแง่หนึ่ง เรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งช่วงมีเวลาน้อยไปสักนิด เพราะหากนับจากการเปิดรับสมัครวันแรก คือ 11 ก.พ. 2564 ไปจนถึงวันกับัตรในคูหา 7 มี.ค. 2564 รวมมีเวลาราว ๆ 25 วัน



อีกทั้ง นโยบายที่ ค่ายสะอาด จะใช้ เป็นจุดขายใจชาวบ้านในพื้นที่ คงจะยาก ก่อนข้างยากกับของ พปชร. เพราะทั้งคู่ต่าง อยู่ร่วมชายคารัฐบาลได้ปีก “บิ๊กตู่” พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

ฟากฝั่ง พปชร. เปิดหน้าสู้หวังคว้าชัยให้สำเร็จ เพราะนอกจากอยาก

ให้ “อาณัติสิทธิ์” ซึ่งแพ้ใน

รอบที่แล้วขาดไปแค่

4,000 กว่าคะแนน ได้

กลับมาล้างตาเอาคืนแล้ว

ยังหวังจะได้สัดส่วน ส.ส.

คานอำนาจกับ ปชป. ใน

จ.นครศรีธรรมราช แบบ 4

ต่อ 4 คน ซึ่งของเดิม คือ 3

ต่อ 5 คน

ยิ่งไปกว่านั้น หาก



พรรคแชมป์เก่าลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ ก็ยังตกเป็นรองในหมู่พรรคร่วมรัฐบาล สวนทางกับ พปชร. ที่จะเพิ่มความได้เปรียบทางการเมือง และจะยิ่งได้ใจออกมาสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการปรับคณะรัฐมนตรี แล้วหยิบเรื่องเสียง ส.ส. ในมือมาต่อรองปชป. ให้อยอมลดจำนวนตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญ ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก้าอี้ เจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแกนนำ พปชร. บางคนจึงอาจเป็นมัน รอนวันได้ครอบครอง

ในเมื่อศึกนี้แพ้ไม่ได้ ขณะที่คู่แข่งตัวก็ช่างแข็งแกร่งและมากด้วยสรรพกำลัง ทีมผู้บริหาร ปชป. จึงเร่งจัดทัพพร้อมอุดช่องโหว่ภายในพรรคจากปัญหาขาดความเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยการขอให้บรรดา ส.ส. และอดีต ส.ส.เมืองคอนและในภาคใต้สลายกลุ่มก้อนไว้ชั่วคราว แล้วมาจับมือเป็นสະตอฝักเดียวไปร่วมด้วยช่วย “พงศ์สินธุ์” ให้ได้เป็นผู้ชนะ

หากผลสรุปลงเอยว่ายังรักษาที่นั่งนี้ได้ ก็ถือว่าเสมอตัว แต่ถ้าพ่ายแพ้ อาจจะตอกย้ำความบอบช้ำของการสูญเสียฐานที่มั่นในภาคใต้และความอ่อนแอของปชป. ในภาพรวม

นับว่าหากเกมนี้มี เดิมพันสูงด้วยขนาดของพรรคการเมืองกันเลยทีเดียว.



จูนันท์ ลักษณะวิศิษฏ์



เยี่ยมชม พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ วิเชียร จันทร โภทชัย ผอ.นครราชสีมา นำคณะเยี่ยมชมแปลงกัญชาตาม โครงการวิจัยฯ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

## อธิบดี กวก.ชมแปลงกัญชา มทส.

### ● ต่อยอดพืช ศก. ชุมชน ●

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโภทชัย ผอ.นครราชสีมา นำคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงการวิจัยและพัฒนา กัญชา และเยี่ยมชมแปลงกัญชาตามโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

นายพิเชษฐ์เปิดเผยว่า ได้ศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและ

วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดและเหมาะสม สำหรับเกษตรกรในการปลูกกัญชา กัญชง การดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม รวมถึงการรับรองขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ ทั้งนี้ทราบว่า มทส.มีกระบวนการผลิตสำเร็จแล้ว 1 รุ่น มีผลผลิตเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพ กระบวนการปลูกที่ได้มาตรฐานและมีสารออกฤทธิ์สูง ได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว การเข้าเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายและแนวทางการส่งเสริมกัญชา กัญชง ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อจะส่งต่อถึงมือเกษตรกรชาวไทยที่สนใจ ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของวิสาหกิจชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.





## อาหารฮาลาลไทยทิศทางสดใส

ปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาลถือเป็นตลาดหลักที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จากปัจจัยขับเคลื่อนหลัก การเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านคน ในปี 2553 เป็น 2.8 พันล้านคนในปี 2593 ส่งผลให้อินาตลาดอาหารฮาลาลจะยิ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ข้อมูลจาก Salaam Gateway สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจโลกอิสลาม ระบุว่าปี 2561 ตลาดอาหารฮาลาลมีมูลค่า 1,369 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 17% ของค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกและคาดว่าในปี 2567 ตลาดอาหารฮาลาลจะมีมูลค่าถึง 1,972 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับไทยปัจจุบันถือว่ามีส่วนแบ่งในตลาดนี้ไม่มากนัก ทั้งที่มีศักยภาพก่อนข้างมากเพราะเราเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่อันดับที่ 11 ของโลก

ปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไทยมีมูลค่าส่งออกถึง 35,037 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 2.44% ของมูลค่าตลาดอาหารฮาลาลโลก



ช่วงที่ผ่านมานอกจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์แล้ว ยังมีให้ความสำคัญกับนโยบายตลาดนำการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของประเทศคู่ค้า

ส่วนของอาหารฮาลาล ดูเหมือนมีแนวโน้มสดใสมากขึ้น โดยหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นประเทศผู้นำในการพัฒนาผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐานฮาลาลไทย โดยใช้หลักศาสนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปี 2570

มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า, จัดตั้งสถาบันฮาลาล, การพัฒนาฐานข้อมูลฮาลาล, ส่งเสริมฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล รวมทั้งระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ด้านฮาลาล และแผนการที่มุ่งเจรจาการค้าในตลาดกลุ่มมุสลิมอื่น

และนับเป็นข่าวดี เมื่อศูนย์ฮาลาลขององค์การอาหารและยา ชาติอู่อาระเบีย (SFDA) ศูนย์กลางแห่งมาตรฐานฮาลาล อนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) สามารถออกประกาศนียบัตรฮาลาลสำหรับการส่งเสริมสินค้าอาหารเข้าชาติอู่อาระเบียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นับเป็นก้าวสำคัญของไทย สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย/ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฮาลาลจาก CICOT จะเป็นที่ยอมรับของชาติอู่อาระเบีย และ โลกมุสลิมมากขึ้น.

**ส-เล-เต**



### อวยพรปีใหม่ ชาญวิทย์ มุนีกานนท์

พร้อมด้วยบรรดาคณะตัวแทนสมาคมคนพิการจากทั่วประเทศนำนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเข้าอวยพรปีใหม่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งขอบคุณที่ให้การสนับสนุนงานกีฬาคนพิการด้วยดีมาโดยตลอดท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่น ที่ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ.ราชดำเนิน เมื่อเร็ว ๆ นี้.





เปิดปฏิบัติการฝนหลวง...ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้งประจำปี 64 พร้อม น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกรัฐมนตรี โฆษก รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ สนามบิน นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

# ฝากไว้ที่ 'ฝ่ายค้าน'



6 หลืออีก 1 สัปดาห์การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มขึ้น 4 วัน  
4 คืน ระหว่าง 16-19 กุมภาพันธ์ เข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์  
ลงมติ

มีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นชักฟอก 10 คน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์  
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม,  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ, พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายอนุทิน  
ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
สาธารณสุข, นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายนิพนธ์ บุญญามณี  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุชาติ ชมกลิ่น  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายณัฐพล ทีปสุวรรณ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นอีกครั้งที่มีรัฐมนตรีถูกอภิปรายจำนวนมาก กระทั่งแทบ  
จะเรียกได้ว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะก็ว่าได้

มีการประชุมร่วมกันแล้ว ทั้ง 4 วันจะอภิปรายตั้งแต่เวลา  
09.00-01.00 น. หรือวันละ 16 ชั่วโมง ฝ่ายค้านได้วันละ 10-12  
ชั่วโมง รวม 4 วัน 40-48 ชั่วโมง ที่เหลือให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจง

40-48 ชั่วโมง อภิปรายรัฐมนตรี 10 คน  
แน่นอนบางคนจะเน้นที่บางคน ส่วนใหญ่จะแค่พาดพิงประกอบ  
เพราะอภิปรายหลายคนในเวลาจำกัด ทำให้มีการประเมินกัน  
แล้วว่าการชักฟอกครั้งนี้ไม่ต่างจากที่ผ่านมา คือในที่สุดก็ผ่านไปโดย

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น บาดแผลที่ฝากไว้ว่าจะมี  
บ้างแต่ไม่ทำให้อยู่ไม่ได้ หรืออะไรทำนองนั้น

ที่ประเมินกันเช่นนี้ก็เพราะอารมณ์ความรู้สึกต่อความล้มเหลวในการบริหารงานของ  
รัฐบาลอยู่ที่ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนมีความทุกข์ในเรื่องการทำมา  
หากิน รายได้ที่ลดลง มองไม่เห็นความหวัง  
ว่าจะมีอะไรดีขึ้นในอนาคต

แต่กลับกลายเป็นว่า "รัฐมนตรีที่ดูแล  
เรื่องเศรษฐกิจ" กลับไม่มีใครถูกอภิปราย

ยกเว้นแค่นายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้า  
ทีม ซึ่งหากจะโยงถึงรายละเอียดที่เป็นใน  
การปฏิบัติคงไม่ง่ายนัก เพราะเป็นงานของ  
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงมากกว่า

ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเนื่องจากทีมเศรษฐกิจ  
ของรัฐบาลเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนได้ไม่นาน

ฝ่ายค้านต้องใช้เวลาในการทำงาน และเมื่อทำงานได้ไม่นานนัก  
หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวยังไม่น่าจะชัด จึงไม่เอามา  
ชักฟอกในครั้งนี้

แต่นั่นยังทำให้เกิดความเชื่อกันไปใหญ่น่าจะเป็นแค่การ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: อาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15673

หน้า: 3(ล่าง)

Col.Inch: 58.11

Ad Value: 63,921

PRValue (x3): 191,763

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ที่เห็นและเป็นไป: ผากไว้ที่ 'ฝ่ายค้าน'

ชักฟอกตามธรรมเนียม ตามวาระเท่านั้นหวังผลให้แตกหัก  
คงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เพราะ “พล.อ.ประยุทธ์” และคณะที่สืบทอด  
มาจาก คสช.บริหารประเทศมา 7 ปีเต็ม โดยที่ในความเป็นจริง  
ไม่เพียงไม่มีอะไรดีขึ้น ซ้ำยังเกิดวิกฤตศรัทธามากมายกระทั่ง  
กลายมีการชุมนุมใหญ่เพื่อเรียกร้องให้ลาออกครั้งแล้วครั้งเล่า  
จากประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ กระทั่งส่งผลต่อ  
เสถียรภาพของรัฐบาลอยู่ไม่น้อย

และตรงนี้แหละที่เป็นประเด็น

ขณะที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งรู้สึกสิ้นศรัทธาต่อรัฐบาล

หากฝ่ายค้านทำหน้าที่ไม่ได้สมกับอารมณ์ของประชาชนที่  
คาดหวัง ไม่สามารถตรวจสอบ หรือชี้ให้เห็นความล้มเหลว ไร้  
ความสามารถของรัฐบาลได้

ศรัทธาต่อการเมืองในระบบจะไม่เกิดขึ้น

และหากอาการหมดหวังกับการเมืองในระบบนั้นแปร  
ไปเป็นความเบื่อหน่าย มองเห็นแก่การประนีประนอมผล  
ประโยชน์ในกันและกันของนักการเมือง

ย่อมเป็นความน่าห่วง เพราะนั่นหมายถึงความสิ้นหวังกับ  
นักการเมือง ที่จะทำให้นักซึ่งคาดหวังกับผู้มีอำนาจนอกระบบ  
มีมากขึ้น

หากนักการเมืองไม่ช่วยกันทำให้ความหวังในระบบยังคงอยู่

ความชอบธรรมของการเมืองนอกระบบจะมีมากขึ้นใน

ความรู้สึกของประชาชน

## สุชาติ ศรีสวัสดิ์





## 'ลгна' ฟังเกษตรกรทำไมต้องเผา??

### กลางกระแส

ฤดูหนาวกำลังหมดลง เช่นเดียวกับฤดูกาลการทำนากำลังเริ่มต้น ระหว่างนี้จึงเห็นการเผาประปรายตามผืนนาทั่วไป แม้ชาวบ้านจะรู้ว่าผิดกฎหมายก็ตาม

“ที่ต้องเผาเพราะเวลาไถฟางข้าวจะไม่ไปขวางพาด ทำให้ไถสบายขึ้นรถดีนาไถง่ายขึ้น อีกอย่างรีบ พอทำครั้งที่ 2 เราต้องรีบเผาเพื่อจะดีนา รุ่นเก่าเผาไม่ดีสร้างฝุ่นควันมลพิษพีเอ็ม 2.5 เราเห็นข่าวจากทีวี แต่อีกอย่างที่ต้องเผา เราไม่มีรถไถฟาง แต่ปีนี้ ผู้ใหญ่เขาหารถไถฟาง

มาให้เราก็นายฟางได้ด้วยนา 40 ไร่ขายฟางได้ 2,000 บาท จริง ๆ เราไม่ยอมเผา” นางสมบัติ พวงษ์ ชาวบ้านวัย 55 ปี อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ที่ต้องทำนาบนที่นา 200 ไร่ต่อรอบ บอกเล่าถึงสาเหตุการเผาต่อซึ่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม “ราชสาส์น รวมใจ ไม่เผานา” เพื่อลดฝุ่น PM2.5 อ.ราชสาส์น ภายใต้โครงการไม่เผาขึ้น โดยในวันที่ 3 ก.พ. 64 ได้อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชาวนาและชมรมการสาธิตจากวิทยากรผู้มีความรู้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

นายชาติวุฒิ วัฒน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการนี้เข้ามาทำเพื่อทดแทนกิจกรรมการเผา โดยบทบาทของสสส.ได้เข้ามาทำงานกับชาวบ้านเพื่อ



ให้เกิดการเกือหนุนให้เกิดทางเลือกในการทำเกษตรกรรมที่เป็นมิตรโดยเสนอทางเลือกไม่ให้เผา และใช้ประโยชน์กับฟางข้าว เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเกิดความภูมิใจของเกษตรกรในพื้นที่ โดยใช้ความสามารถของผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือ Prime Mover ในด้านความคิด การพัฒนา ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและร่วมมือแก้ปัญหาอยู่กับภาคเอกชนหรือ วิทยาลัยที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

พื้นที่ภาคกลางพบว่ามีการเผาในที่โล่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5

ไมครอน หรือ PM2.5 ในหลายพื้นที่อย่างหนักการแก้ไขปัญหาก็ตรงจุดจึงเป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงภัยร้ายของมลพิษทางอากาศ

ด้าน นายเกียรติกร ปัญญาพจนกร นายอำเภอราชสาส์น เล่าว่าในพื้นที่ อ.ราชสาส์น มีพื้นที่ทำนา 30,000 ไร่คิดเป็นเกษตรกร 1,200 ราย เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเขตชลประทาน นั้นหมายถึงสามารถควบคุมไม่ให้น้ำท่วมได้ ดังนั้นชาวนาก็จึงทำนาปีละ 3 ครั้ง ทำให้ระยะเวลาในช่วงพักนาสั้นไปด้วย จึงเลือกวิธีเผาต่อซึ่งกับฟางข้าวเพราะช่วยให้ไถง่าย ทั้งนี้ราคาค่าดีนาจะเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ 100 บาทในพื้นที่นาที่ไม่ได้เผา ซึ่งเฉลี่ยราคาค่ารถไถนาจะคิดราคาไร่ละ 250-350 บาทและที่



สำคัญขบวนการส่วนหนึ่งเข้าพื้นที่นาในราคาไร่ละ 1,000 บาทต่อปี ดังนั้น จึงต้องเร่งการทำงาน อย่างไรก็ตามแม้ฟังเป็นผลผลิตที่ขายได้ แต่พบว่า

รถรับซื้อฟางเข้าไปในพื้นที่นาไม่ได้ ชาวนาเกี่ยวข้าวพร้อมกัน รถซื้อฟาง ซื้อไม่ทัน ทำให้ฟางจมน้ำ พ่อค้าไม่ซื้อ ฟังจำนวนฟางในพื้นที่ อ.ราชสาส์น มี 12,000 ตันต่อรอบการทำงาน

นายอำเภอราชสาส์น กล่าวว่า ราชสาส์นโมเดล เข้ามาเสริมกลไกไม่ให้มีการเผาเกิดขึ้น โดยได้เริ่มต้นให้ ชาวนาจำนวน 600 รายร่วมลงสัตยาบัน

ไม่เผา ขณะที่ทางอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านประสานเพิ่มรถอัดฟาง โดยติดต่อยุติรถอัดฟางในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงมารับซื้อ และให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยพูดคุยกับชาวบ้าน ด้วยการอนุญาตให้รถอัดฟางผ่านพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่นา บางแห่งไม่ติดถนนทำให้รถอัดฟางเข้าไปไม่ได้ นอกจากนี้ยังได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกให้รถอัดฟางในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่

ศ.ดร.วิวัฒน์พงษ์เพียรจันทร์ หัวหน้าโครงการ Prime Mover สสส. กล่าวว่า แนวคิดลดการเผาในที่โล่งของภาคเกษตรพื้นที่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา คือ ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจการทำนาวิถีใหม่ โดยไม่เผา ให้ชาวนามีความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติฝุ่น PM2.5 มากขึ้น สร้างกระแสสังคม และใช้กลไกการจัดการชุมชนเข้ามาสนับสนุน โดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าโครงการ มีกำนันผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ห้ามปราม หากพบมีการกระทำความผิด ส่วนการจับกุมจะเป็นวิธีสุดท้าย

บทบาทของภาครัฐที่จะทำให้ชาวนาหยุดเผาต้องเข้าไปคุยคุย ปัญหาและหาทางออก.



สังคม > ข่าวภูมิภาค

# ธรรมนัสยาหอมเกษตรกรลำไยภาคเหนือเดินหน้าช่วย ต่อเนือง

วันที่ 06 ก.พ. 2564 เวลา 20:01 น.



## เชียงใหม่-รมช.เกษตรลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาตลาดสินค้าลำไยภาคเหนือย้ำเดินหน้า เยียวยาเกษตรกรต่อเนื่อง

ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร้อยเอ็ก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายสภาอาชีพเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมติดตามปัญหาการผลิตและการตลาดสินค้าลำไย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ



โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่รัฐบาลได้ทำการอนุมัติงบประมาณกว่า 3,400 ล้านบาท เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ขณะที่ข้อเสนอของสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) เกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการการผลิตสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์ พ.ศ.... มีความก้าวหน้า โดยคณะกรรมการสามารถขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามข้อเรียกร้องที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยร่วมกันเสนอ และอยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 90 วัน ระเบียบหรือหลักเกณฑ์นี้จะได้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ปลูกลำไยทั่วประเทศ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานใต้ความรับผิดชอบ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฐานราก ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย น้ำ และอาชีพ ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีอาชีพใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร คือการปลูกกล้วยขง อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป



